

ข่าวเลขที่ 48

15 ธันวาคม 2565

“พาณิชย์” ทิวเข้มเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด ตรวจสอบความเที่ยงเครื่องชั่ง WIM แก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน

กรมการค้าภายในเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดเพื่อตรวจสอบความเที่ยงเครื่องชั่ง WIM มุ่งแก้ปัญหา
รถบรรทุกน้ำหนักเกิน ป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

วันที่ 15 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร้อยตรีจักรา
ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดตรวจสอบความเที่ยงเครื่องชั่ง
อัตโนมัติแบบชั่งเคลื่อนที่ที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักรถยนต์ (Weight in Motion : WIM) ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ชั่งตวงวัด
และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ
การทำเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2565 ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ตรวจสอบความเที่ยงเครื่องชั่ง WIM ได้ตรงตามแนวทางและตามระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้มีการใช้งานเครื่องชั่ง
อัตโนมัติแบบชั่งขณะเคลื่อนที่ โดยชั่งรับน้ำหนักครั้งละเพลลา หรือ Weight in Motion, WIM อยู่ทั่วประเทศกว่า
116 แห่ง ดังนั้นหากมีการดำเนินการตรวจสอบให้มีความเที่ยงตรงจะช่วยแก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน ป้องกัน
การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร ที่จะทำให้ราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ สำหรับ
การอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยภาคปฏิบัติ จะดำเนินการอบรมการตรวจสอบ
ความเที่ยงเครื่องชั่งดังกล่าว ณ สถานีตรวจสอบน้ำหนักคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ร้อยตรีจักรา กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำกับดูแลเครื่องชั่ง WIM ให้มีมาตรฐานความเที่ยงตรง จะทำให้เครื่องชั่ง
WIM มีมาตรฐานความเที่ยงตรงตามข้อกำหนดขององค์การชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (OIML R134: Automatic
instruments for weighing road vehicles in motion and measuring axle loads) เครื่องชั่ง WIM ที่ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยง จะได้รับรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยงเครื่องชั่ง (Calibration certificate) จากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
กรมการค้าภายใน เพื่อแสดงว่าเครื่องชั่ง WIM มีมาตรฐานความเที่ยงตรงถูกต้อง สามารถใช้ในการกำกับดูแลป้องกัน
การทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินได้

รองอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำว่า กรมการค้าภายในจะดำเนินการกำกับดูแลมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัด
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 เพื่อให้เครื่องชั่งตวงวัดแต่ละประเภทมีมาตรฐานความเที่ยงตรงถูกต้อง
รวมทั้งรักษาความเป็นธรรมทางการค้า กรณีพบว่ามีการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ได้มาตรฐานหรือพบการโกงเครื่องชั่งตวงวัด
สามารถแจ้งต่อกรมการค้าภายในทางสายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ